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Nefndasvíð Aiþingis

Stjórn SSA hefur kynnt sér gögn er varða mál 201. frv. til laga um skeldýrarækt (heildarlög). 
M..a, höfum við orðið okkur úti um umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga á sínum tíma 
og ennfremur umsögn frá Samb. ísí. sveitarfélaga. Fyrir liggur að tekið hefur verið tillit til 
hluta af athugasemdum FV, þegar frv. var fyrst lagt fram. Við höfum einnig upplýsingar um 
að í umsögn Samb. ísl, sveitarfélaga frá 30. nóv. 2010 eru nánast sömu athugasemdir og við 
frv.; sem lagt var fram á vorþingi að frátöldum aths. við frestákvæði í því.
Ennfremur höfum við hiutast til um að málið yrði skoðað af Heilbrigðiseftirliti Austurlands. 
Að þessu sögðu er það niðurstaða okkar að veita ekki umsögn um mál 201 og vísa þess í stað 
til þegar fram kominna / hugsanlegra umsagna frá framangreindum.

Dandalakveðjur frá Djúpa....
Bj. Hafþór Guðmundsson, 
frkvstj. SSA


